



**รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**



ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บทสรุป

โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้เรียน และครูผู้สอน จำนวน 520 คน

การจัดโครงการฯ ดำเนินการ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 2 คืน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยใช้หลักสูตรสำหรับผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมสหนาการเตรียมความพร้อมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม “เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ” กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้” กิจกรรมฐานเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มี 10 ฐาน และหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ประกอบด้วย กิจกรรมสหนาการเตรียมความพร้อมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม “เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ” กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้” กิจกรรมพหุวัฒนธรรมกับอิสลาม (อภิปรายกลุ่ม) กิจกรรมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศาสนา ร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กิจกรรมวงกลมอดีต ปัจจุบัน อนาคต กิจกรรมคำคืนพหุวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นับปี ชล. (ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรม) กิจกรรมต้นไม้วิเคราะห์ปัญหา (เทคนิคการสอน) นำเสนอถอดบทเรียนกิจกรรม และกิจกรรมอำลา

จากการประเมินตามตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ พบว่า นักเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 สามารถที่จะนำประสบการณ์และทักษะชีวิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปขยายผล และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางที่ดีและร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนในพื้นที่ สามารถสร้างเครือข่ายสัมพันธ์เชื่อมโยงส่วนกลางและพื้นที่ ในการร่วมกันนำความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างความสงบสุขสมานฉันท์ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อการร่วมพัฒนา ยกระดับคุณภาพสังคม และความเป็นอยู่ในสังคมเดียวกัน ทั้งนี้ ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นเพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล:

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และให้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน และก่อให้เกิดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ความไม่เข้าใจในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนของรัฐได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสังคมของท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและจะสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรจัดทำโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการช่วยเหลือสังคม และเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์และเรียนรู้การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม นำส่งคนไปสู่ความสมานฉันท์ต่อไป

3. รายละเอียดโครงการ :

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
1. เพื่อให้ นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และเรียนรู้การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม	<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และเรียนรู้การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม (520 คน)	นักเรียนและครูที่เลี้ยงนำประสบการณ์และทักษะชีวิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปขยายผล และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน	1. นักเรียนและครูที่เลี้ยงจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางที่ดี และพร้อมร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนในพื้นที่
2. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการช่วยเหลือสังคม	<u>เชิงคุณภาพ</u> ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา มีความเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม		2. นักเรียน ครูที่เลี้ยงสามารถสร้างเครือข่ายสัมพันธ์เชื่อมโยงส่วนกลาง

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
	(ร้อยละ 90)		<p>และพื้นที่ในการร่วมกันนำความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างความสงบสุข สamaanฉันท</p> <p>3. นักเรียนและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพสังคม ความเป็นอยู่ในสังคมเดียวกัน</p> <p>4. โครงการนี้เป็นโครงการแม่บทในการเสริมสร้างการประสานงานอันดีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการร่วมสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาเยาวชน ให้เกิดความ สamaanฉันทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p>

4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรม :

กิจกรรม	เป้าหมาย	ขั้นตอนและผลการดำเนินการ
กิจกรรม “ค่ายต้นกล้าเยาวชนสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”	นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 520 คน	<p><u>กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีการที่ดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมระดับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามโครงการ <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าเยาวชนสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ขั้นตอนและผลการดำเนินการ
		<p>2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 2 คืน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตรสำหรับผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม สันทนาการเตรียมความพร้อม/กิจกรรมแบ่งกลุ่ม “เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ” กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้”/ กิจกรรมฐานเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มี 10 ฐาน ประกอบด้วย กิจกรรมฐาน 1) ดอกไม้หลากสี, กิจกรรมฐาน 2) พุดแบบไหน ทำอย่างไร ร้านไหนดี, กิจกรรมฐาน 3) แผ่นดินนี้เป็นของใคร, กิจกรรมฐาน 4) Sejarah Rumahku, กิจกรรมฐาน 5) รู้จักฉัน รู้จักเธอ, กิจกรรมฐาน 6) เมื่อความจริงปรากฏ ความเท็จย่อมนลาย, กิจกรรมฐาน 7) จริงเท็จ มีดสว่าง, กิจกรรมฐาน 8) รากฐานที่มั่นคง, กิจกรรมฐาน 9) ทะลาย กำแพงตัวตน และกิจกรรมฐาน 10) ภาษาใดๆ หัวใจเดียวกัน/ กิจกรรมคำคืนพหุวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นปี ชล. (ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรม) /กิจกรรมวงกลมหนึ่งใจเดียวกันนำเสนอถอดบทเรียนกิจกรรม และกิจกรรมอำลา</p> <p>2) หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ประกอบด้วย กิจกรรม สันทนาการเตรียมความพร้อมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม “เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ” กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้” พหุวัฒนธรรมกับอิสลาม (อภิปรายกลุ่ม) กิจกรรมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศาสนา ร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กิจกรรมวงกลมอดีต ปัจจุบัน อนาคต กิจกรรมคำคืนพหุวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นปี ชล. (ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรม)กิจกรรม ต้นไม้วิเคราะห์ปัญหา (เทคนิคการสอน) นำเสนอถอดบทเรียนกิจกรรม และกิจกรรมอำลา</p> <p>จากการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการ รูปแบบข้างต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางที่ดี และพร้อมร่วมกันพัฒนาสังคม ชุมชนในพื้นที่สามารถสร้างเครือข่ายสัมพันธ์เชื่อมโยงส่วนกลางและพื้นที่ในการร่วมกันนำความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างความสงบสุข สamaanฉันท์ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพสังคมสู่ความเป็นอยู่ในสังคมเดียวกัน</p>

5. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย โครงการ	การติดตามประเมินผล	เครื่องมือ	ผลการดำเนินงาน
<p><u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนนักเรียนโรงเรียน เอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ พัฒนา (520 คน)</p>	<p>จำนวนนักเรียนและครูที่ เลี้ยงที่ตอบรับเข้าร่วม กิจกรรม ค่าย ต้นกล้า เยาวชนสร้างการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วัฒนธรรม</p>	<p>- แบบตอบรับเข้าร่วม กิจกรรม - แบบลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ ตามตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด</p> <p>รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน นักเรียน และผู้สอนใน โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา จำนวน 561 คน ซึ่งมากกว่าจาก เป้าหมายที่ได้วางไว้</p>
<p><u>เชิงคุณภาพ</u> ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน เอกชนที่ได้รับการพัฒนามี ความเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (ร้อยละ 90)</p>	<p>- ใช้การสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบสอบถามโดยคณะ วิทยากร</p>	<p>- แบบสอบถาม/แบบ สัมภาษณ์</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ ตามตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด</p> <p>รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน นักเรียนและครูผู้สอนที่เข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 สามารถที่จะนำประสบการณ์ และทักษะชีวิตที่ได้รับจาก การเข้าร่วมโครงการไป ขยายผล และประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมี ความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่ง มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90 โดยวัดจากการ ให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ร่วม การแสดงความคิดเห็น ต่อการอยู่ในสังคมพหุ วัฒนธรรม ของผู้สอน และ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และจากผลการทดสอบ บทเรียน การสัมภาษณ์ สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วม</p>

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย โครงการ	การติดตามประเมินผล	เครื่องมือ	ผลการดำเนินงาน
เชิงเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 3	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไตรมาส 3	แผนการใช้จ่ายเงินใน แบบฟอร์มขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม เพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ ตามตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด เหตุผล รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน สามารถดำเนินการจัด กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ วางไว้
เชิงค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินในโครงการ เป็นไปตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินใน แบบฟอร์มขออนุมัติ โครงการ/กิจกรรม เพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ ตามตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด เหตุผล รายละเอียดผลการ ดำเนินงาน งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง เป็นตามแผนที่กำหนด ซึ่ง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการที่ได้รับ ร้อยละ 100

สรุปผลการดำเนินโครงการ

- สำเร็จ ระดับ 4 (บรรลุ 100% ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)
- สำเร็จ ระดับ 3 (บรรลุ 75.00 – 99.99% ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)
- สำเร็จ ระดับ 2 (บรรลุ 50.00 – 74.99% ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)
- สำเร็จ ระดับ 1 (บรรลุ 25.00 – 49.99% ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)
- ไม่สำเร็จ (บรรลุน้อยกว่า 0.00 – 24.99% ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)

6. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ 2,331,100 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 2,331,100 บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางที่ดี
- 2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน เพื่อการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพสังคมความเป็นอยู่ในสังคมเดียวกันและพร้อมร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนในพื้นที่
- 3) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติและมีความเข้าใจที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

-ไม่มี-

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ

- 1) ควรขยายจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกศูนย์ฯ (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2) ควรมีการดำเนินการทุก ๆ ปี และเพิ่มจำนวนรุ่นให้มากขึ้นเพื่อให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย

10. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อของงบประมาณโครงการในปีต่อไป

- ไม่มี -

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับแผนแต่ละระดับ

<p>1. สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป้าหมาย : ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่เลือก โครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้ อย่างจริงจัง ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ปลูกจิตสำนึกที่ดีและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน ไม่หลงเชื่อจากสื่อหรือสภาวะแวดล้อมรอบตัวได้ง่าย ซึ่งส่งผลทำให้ความประพฤติของเยาวชนเป็นไปในทางที่ดีและถูกต้อง มีความรัก ชาติ ศาสนา และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์</p>
<p>2. สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p>ประเด็น : ความมั่นคง เป้าหมาย : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทฯ ประเด็น ที่เลือก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เยาวชนได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ มากมายรอบตัว โดยขาดวิจารณญาณและการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ซึ่งนำไปสู่การรวมตัวจนเกิดกลายเป็นการชุมนุมขึ้น โครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ธรรมาภิบาลเสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ใช้ ให้เยาวชนมีความประพฤติปฏิบัติที่ดี การจัดการความคิดให้เป็นไปอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ส่งเสริมทัศนคติทางบวกและการรับสารจากภายนอกให้มีวิจารณญาณมากขึ้น มีความเป็นพลโลก รักชาติ ศาสน์ สถาบัน ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ว่า ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น แผนย่อย : การรักษาความสงบภายในประเทศ</p>

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับแผนแต่ละระดับ

	<p>แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>เป้าหมายแผนย่อย : คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น</p> <p>อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อยที่เลือก.</p> <p>โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สถาบันหลักของชาติมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยจิตอาสา ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง เป็นพลังสำคัญในการผลักดันและนำพาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นอย่างยั่งยืน</p>
<p>3. สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง</p>	<p>ด้าน.....การศึกษา.....</p> <p>เป้าหมายรวม.....</p> <p>เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่.....</p> <p>เป้าหมายรวม.....</p> <p>ประเด็นการปฏิรูป.....</p> <p>เป้าหมายรวม.....</p> <p>กิจกรรม.....</p> <p>เป้าหมาย.....</p> <p>ด้าน.....ความมั่นคง (ถ้ามี).....</p> <p>เป้าหมายรวม.....</p> <p>.....</p> <p>เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่.....</p> <p>เป้าหมายของประเด็น.....</p> <p>กิจกรรมที่.....</p> <p>วิธีการ.....</p> <p>เป้าหมาย.....</p>

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับแผนแต่ละระดับ

<p>4. สอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12:</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่งและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบใน สังคมและอำนาจไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ</p>
<p>5. ความสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล</p>	<p>นโยบายหลัก 12 ด้าน (ระบุข้อ) นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความ สงบสุขของประเทศ นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง (ระบุข้อ) นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้</p>

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
กำหนดการ

กำหนดการโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สำหรับผู้เรียน)

รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564

รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันศุกร์ ที่ 2 และ 9 เมษายน 2564

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
13.00 – 14.00 น.	ลงทะเบียน	สช.
14.00 – 14.00 น.	ชี้แจงกำหนดการ/ นัดหมาย / แนะนำพี่เลี้ยง/พี่วินัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	คณะวิทยากร
14.30 – 14.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
14.45 – 17.15 น.	กิจกรรมแบ่งกลุ่ม “เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ”	คณะวิทยากร
17.30 – 18.25 น.	รับประทานอาหารเย็น	
18.25-18.45 น.	ละหมาดมัฆริบร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
18.45 -19.00 น.	นาซีฮัตหลังละหมาด	ฝ่ายศาสนา
19.00-20.30 น.	กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้”	คณะวิทยากร
20.30-20.45 น.	ละหมาดอีซาร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
20.45-21.15 น.	กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้” (ต่อ) ชี้แจงกำหนดการ/ นัดหมายวันพรุ่งนี้	คณะวิทยากร
21.15 น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย	คณะวิทยากร

วันเสาร์ ที่ 3 และ 10 เมษายน 2564

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
05.00 - 05.20 น.	ละหมาดซุบฮีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
05.20 - 05.45 น.	ฮาลาเกาะห์อัล-กูรอาน	พี่เลี้ยง ฝ่ายศาสนา
05.45 - 06.00 น.	เตรียมความพร้อมออกกำลังกาย	พี่วินัย
06.00 - 06.30 น.	ออกกำลังกาย	คณะวิทยากร
06.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน/ ทำภารกิจส่วนตัว	
08.00 - 09.00 น.	กิจกรรมสันทนากการเตรียมความพร้อม	ทีมสันทนากการ
09.00 - 09.20 น.	พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดยะลา	
09.20 - 09.30 น.	ชี้แจงกิจกรรมฐานเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม	คณะวิทยากร
09.30 - 09.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
09.45 - 10.15 น.	กิจกรรมฐาน 1 ดอกไม้หลากสี	คณะวิทยากรชุดความรู้ สังคม พหุวัฒนธรรม
10.15 - 10.45 น.	กิจกรรมฐาน 2 พุดแบบไหน ทำอย่างไร ร้านไหนดี	คณะวิทยากรชุดความรู้ ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต
10.45 - 11.15 น.	กิจกรรมฐาน 3 แผ่นดินนี้เป็นของใคร	คณะวิทยากรชุดความรู้ การ อยู่ร่วมกัน ความรักสามัคคี
11.15 - 11.45 น.	กิจกรรมฐาน 4 Sejarah Rumahku	คณะวิทยากรชุดความรู้

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
		ประวัติศาสตร์พหุ-วัฒนธรรม บ้านฉัน (เยี่ยมชม)
11.45 - 13.15 น.	รับประทานอาหารเที่ยง/ ละครชุดชูหรี ร่วมกัน	
13.15 - 13.45 น.	กิจกรรมฐาน 5 รู้จักฉัน รู้จักเธอ	ชุดความรู้ เพื่อนเขา เพื่อนเรา
13.45 - 14.15 น.	กิจกรรมฐาน 6 เมื่อความจริงปรากฏ ความเที่ยงยอม มลาย	ชุดความรู้ การรับรู้ข่าวสาร
14.15 - 14.45 น.	กิจกรรมฐาน 7 จริงเท็จ มีดสว่าง	ชุดความรู้ การอยู่ร่วมกัน
14.45 - 15.00 น.	รับประทานอาหารว่าง	
15.00 - 15.30 น.	กิจกรรมฐาน 8 รากฐานที่มั่นคง	ชุดความรู้ การอยู่ร่วมกัน ความรักสามัคคี
15.30 - 16.00 น.	กิจกรรมฐาน 9 ทะลายกำแพงตัวตน	ชุดความรู้ เพื่อนเขา เพื่อนเรา
16.00 - 16.30 น.	กิจกรรมฐาน 10 ภาษาใดๆ หัวใจเดียวกัน	ชุดความรู้ ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต
16.30 - 17.00 น.	ละครดอัสรีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
17.00 - 17.50 น.	ซ้อมการแสดงคำคืนพหุวัฒนธรรม	คณะวิทยากร
17.50 - 18.25 น.	รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน	
18.25 - 18.45 น.	ละครดอัสรีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
18.45 - 19.30 น.	สอนวีรிக	ฝ่ายศาสนา
19.30 - 20.00 น.	ละครดอัสรีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
20.00 - 21.00 น.	กิจกรรมคำคืนพหุวัฒนธรรม	คณะวิทยากร

วันอาทิตย์ ที่ 4 และ 11 เมษายน 2564

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
05.00 - 05.20 น.	ละครชุดชูหรีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
05.20 - 05.45 น.	ประวัติศาสตร์ปี ชล. (ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรม)	พี่เลี้ยง ฝ่ายศาสนา
05.45 - 06.00 น.	เตรียมความพร้อมออกกำลังกาย	พี่วินัย
06.00 - 06.30 น.	ออกกำลังกาย	คณะวิทยากร
06.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน/ ทำภารกิจส่วนตัว	
08.00 - 09.00 น.	กิจกรรมสนทนาการเตรียมความพร้อม	ทีมสนทนาการ
09.00 - 10.00 น.	กิจกรรม วงกลมหนึ่งใจเดียวกัน	คณะวิทยากร
10.30 - 10.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
10.45 - 12.15 น.	กิจกรรม วงกลมหนึ่งใจเดียวกัน (ต่อ)	คณะวิทยากร
12.15 - 13.00 น.	รับประทานอาหารเที่ยง/ ละครชุดชูหรี ร่วมกัน	
13.00 - 14.30 น.	นำเสนอถอดบทเรียนกิจกรรม	คณะวิทยากร
14.30 - 14.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
14.45 - 17.15 น.	นำเสนอถอดบทเรียนกิจกรรม (ต่อ) /กิจกรรมอำลา	คณะวิทยากร
17.15 - 17.30 น.	พิธีปิด	สช.
17.30 น.	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ	สช.

หมายเหตุ : ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการโครงการพัฒนาดันกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(สำหรับผู้สอน)

รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564

รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันศุกร์ ที่ 2 และ 9 เมษายน 2564

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
13.00 - 14.00 น.	ลงทะเบียน	สช.
14.00 - 14.30 น.	ชี้แจงกำหนดการ/ นัดหมาย / แนะนำพี่เลี้ยง/พี่วินัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	คณะวิทยากร
14.30 - 14.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
14.45 - 17.30 น.	กิจกรรมแบ่งกลุ่ม “เพื่อนฉัน เพื่อนเธอ”	คณะวิทยากร
17.30 - 18.25 น.	รับประทานอาหารเย็น	
18.25 - 18.45 น.	ละหมาดมัฆริบร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
18.45 - 19.00 น.	นาซีฮัตหลังละหมาด	ฝ่ายศาสนา
19.00 - 20.30 น.	กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้”	คณะวิทยากร
20.30 - 20.45 น.	ละหมาดอีซาร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
20.45 - 21.15 น.	กิจกรรม “ความหลากหลาย..ที่มีให้” (ต่อ) ชี้แจงกำหนดการ/ นัดหมายวันพรุ่งนี้	คณะวิทยากร
21.15 น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย	คณะวิทยากร

วันเสาร์ ที่ 3 และ 10 เมษายน 2564

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
05.00 - 05.20 น.	ละหมาดซุบฮีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
05.20 - 05.45 น.	ฮาลาเกาะห์อัล-กูรอาน	พี่เลี้ยง ฝ่ายศาสนา
05.45 - 06.00 น.	เตรียมความพร้อมออกกำลังกาย	พี่วินัย
06.00 - 06.30 น.	ออกกำลังกาย	คณะวิทยากร
06.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน/ ทำภารกิจส่วนตัว	
08.00 - 09.00 น.	กิจกรรมสันทนากการเตรียมความพร้อม	ทีมสันทนากการ
09.00 - 09.20 น.	พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดยะลา	
09.20 - 10.30 น.	พหุวัฒนธรรมกับอิสลาม (อภิปรายกลุ่ม)	คณะวิทยากร
10.30 - 10.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
10.45 - 12.15 น.	กิจกรรมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศาสนา	คณะวิทยากร
12.15 - 13.00 น.	รับประทานอาหารเที่ยง/ ละหมาดซุหรี ร่วมกัน	
13.00 - 14.30 น.	ประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (อภิปรายกลุ่ม)	คณะวิทยากร
14.30 - 14.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
14.45 - 16.30 น.	กิจกรรม วงกลมอดีต ปัจจุบัน อนาคต	
16.30 - 17.00 น.	ละหมาดอัซรีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
17.00 - 17.50 น.	กิจกรรม วงกลมอดีต ปัจจุบัน อนาคต (ต่อ)	คณะวิทยากร
17.50 - 18.25 น.	รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน	
18.25-18.45น.	ละหมาดมัฆริบร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
18.45 -19.30น.	สอนวีรிக	ฝ่ายศาสนา
19.30 - 20.00 น.	ละหมาดอิซาร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
20.00 – 22.00 น.	กิจกรรมค้าคืนพหุวัฒนธรรม	คณะวิทยากร

วันอาทิตย์ ที่ 4 และ 11 เมษายน 2564

เวลา	รายการ	หมายเหตุ
05.00 - 05.20 น.	ละหมาดซุบฮีร่วมกัน	ฝ่ายศาสนา
05.20 - 05.45 น.	ประวัติศาสตร์นบี ซล. (ที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรม)	พี่เลี้ยง ฝ่ายศาสนา
05.45 - 06.00 น.	เตรียมความพร้อมออกกำลังกาย	พี่วินัย
06.00 - 06.30 น.	ออกกำลังกาย	คณะวิทยากร
06.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน/ ทำภารกิจส่วนตัว	
08.00 - 09.00 น.	กิจกรรมสนทนาการเตรียมความพร้อม	ทีมสนทนาการ
09.00 - 10.30 น.	กิจกรรม ต้นไม้วิเคราะห์ปัญหา (เทคนิคการสอน)	คณะวิทยากร
10.30 - 10.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
10.45 - 12.15 น.	กิจกรรม ต้นไม้วิเคราะห์ปัญหา (เทคนิคการสอน) ต่อ	คณะวิทยากร
12.15 - 13.00 น.	รับประทานอาหารเที่ยง/ ละหมาดซุหรี ร่วมกัน	
13.00 – 14.30 น.	นำเสนอถอดบทเรียนกิจกรรม	คณะวิทยากร
14.30 – 14.45 น.	รับประทานอาหารว่าง	
14.45 – 17.15 น.	นำเสนอถอดบทเรียนกิจกรรม (ต่อ) /กิจกรรมอำลา	คณะวิทยากร
17.15 – 17.30 น.	พิธีปิด	สช.
17.30 น.	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ	สช.

หมายเหตุ ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคผนวก 2
คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

คำกล่าวเปิด

โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประจำปีงบประมาณ 2564

รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เจ้าหน้าที่ และครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้

จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พัฒนาแนวคิด นำไปเสริมสร้างความคิดและวิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้ความเป็นอยู่ร่วมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน และเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างครอบครัว ในการร่วมพัฒนาวิถีชีวิตที่สงบสุข สมานฉันท์ต่อไป และเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ผมขอขอบคุณ ทางวิทยากร ที่กรุณาให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ขอให้การอบรมในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บัดนี้

คำกล่าวรายงาน
โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 11 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ข้าพเจ้า นางทัศนีย์ เจ๊ะเมาะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมโครงการ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่

การดำเนินงานในวันนี้ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเอกชน โดยให้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน และก่อให้เกิดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ความไม่เข้าใจในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน คือ 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พัฒนาแนวคิดนำไปเสริมสร้างความคิดและวิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้ความเป็นอยู่ร่วมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน และเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างครอบครัว ในการร่วมพัฒนาวิถีชีวิตที่

สงบสุข สมานฉันท์ต่อไป และเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

การดำเนินโครงการครั้งนี้ เป้าหมาย คือผู้เรียนและครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวนรุ่นละ 260 คน

คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จากอาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าที่ ร.อ.สามารถ นุธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ อาจารย์มะยูนัน มามะ และคณะ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ผอ.วิทยาศิลป์ สะอา) ได้กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ขอเรียนเชิญค่ะ

ภาคผนวก 3
ภาพประกอบโครงการ

ภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



พิธีเปิดโดยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส



ชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้กับผู้สอนและผู้เรียนศูนย์ฯ (ตาดีกา) และทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม/กลุ่มสัมพันธ์



ภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พัฒนาแนวคิด นำไปเสริมสร้างความคิดและวิถีชีวิต
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม



ภาพผลงานของผู้เรียนศูนย์ฯ (ตาดีกา)

ภาคผนวก 4
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ



ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ เพื่อให้การโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม สนับสนุน อำนวยความสะดวกและให้การปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา	กรรมการ
๑.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี	กรรมการ
๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา	กรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล	กรรมการ
๑.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุกอำเภอ	กรรมการ
๑.๗ นายชาคริต มะยาแมง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑.๘ นางสาวธนภรณ์ ยอดดี หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑.๙ นางสาวสมปรารถนา เสนาบวร หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑.๑๐ นางทัศนีย์ เจ๊ะเม๊ะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	

๒. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การเงินและพัสดุ มีหน้าที่ เตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน จัดค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะและค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม ประสานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มกับโรงแรม จัดทำเอกสารสรุปค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

๒.๑ นางทัศนีย์ เจ๊ะเมาะ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประธานกรรมการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	
๒.๒ นางสาวธนภรณ์ ยอดดี	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๓ นายเจษฎา ยาลา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ	กรรมการ กรรมการ
๒.๔ นายอับดุลการิม หะยีจิ	ผู้อำนวยการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา	กรรมการ
๒.๕ นางนุรริยัม บิลลาตีปซา	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี	กรรมการ
๒.๖ นายสะการิยา แวโซะ	ผู้อำนวยการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๗ นายมหามัดอูวา สามานูง	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๘ นางอีตาวาตี อาบู	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๙ นางสาวมาเรียม เจ๊ะเงาะ	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวาดิ เกษศรี	พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวพรพิรา ดอเลาะ	พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวนุรอีมาน ดอมอลอ	พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๑๓ นางผกา เหตุทอง	พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวเมพิชชา มิ่งรัตนา	พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวซูรียานี อุเซ็ง	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ / ประชาสัมพันธ์ / บันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดเตรียมคำกล่าวรายงานเปิด ปิด พิธี จัดเตรียมพิธีกรดำเนินการระหว่างดำเนินกิจกรรม ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการ ประสานเจ้าหน้าที่ที่ภาคเวทีของสถานที่อบรม บันทึกภาพ บรรยากาศการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

๓.๑ นายมหามัตตอนุวา	สามานูง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสะการิยา แวโฆะ	ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๓.๓ นางสาวซูรียาน อุเซ็ง	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๓.๔ นางสาวมาเรียม เจ๊ะเงาะ	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔.๕ นายสมาน ประสะมะ	พนักงานขับรถ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔.๖ นายอลงกรณ์ เพชรคง	พนักงานขับรถ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๓.๗ นางอีดาวาตี อาบู	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมิน จัดทำแบบประเมิน จัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลพร้อมสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย

๔.๑ นางทัศนีย์ เจ๊ะเม้าะ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวสมปรารถนา เสนาบวร	หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔.๓ นางสาวนางสาวสารีนา ยีมาแน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔.๔ นางสาวซูรียานี อุเซ็ง	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔.๕ นางอีดาวาตี อาบู	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔.๖ นางสาวมาเรียม เจ๊ะเงาะ	พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔.๗ นายมหามัตตอนุวา สามานูง	ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ

๔.๖ นายสะการिया แวโซะ ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิหยาศิลป์ สะอา)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส



สำนักงานการศึกษานอกนรจังหวัดนราธิวาส
วาคาริโปมิสีทอง ตาลากกลางหลังท่า ถนนพิชิตบำรุง
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7351 3035, 0 7351 3066
<http://www.opecnara.go.th>